

# มติมหาชน

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561



## ตั้งใจสอบเข้า 'มจพ.'

เพราะเชื่อว่าเป็นเข็มทิศ...สู่ความสำเร็จ

**สุวัฑฒัน** ชื่อ น.สุธินันท์ ขุนวิเศษ (ปาน) กำลังเรียนชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้ามาเรียนที่ มจพ. เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี

โดยส่วนตัวชอบและศึกษาทางด้านนี้มาตั้งแต่ในระดับ ปวช. จึงมีโอกาสสอบตรง ซึ่งตอนประกาศผลว่าสอบติด รู้สึกดีใจมาก ตอนเข้ามา

ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครั้งแรกได้รับการต้อนรับที่ดีจากอาจารย์ รุ่นพี่ ทางคณะได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า ให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษา และเมื่อเรียนจบควรวางอย่างไร มีจัดรับน้องที่สร้างสรรค์ และเรียนปรับพื้นฐานกับรุ่นพี่ ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ง่ายขึ้น รู้จักกับเพื่อนและรุ่นพี่ต่างสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการเรียนกันได้

เมื่อเข้าเรียนได้ช่วงหนึ่งก็กังวลเรื่องการเรียน ที่มีบางวิชาไม่ค่อยเข้าใจ และกังวลมากยิ่งช่วงใกล้สอบ เพราะตอนเรียน ปวช.จะมีบางวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เรียนมาก่อน ทำให้เรียนตามเพื่อนๆ ไม่ทัน แต่ก็ได้เพื่อนๆ รวมกลุ่มกันติวให้ในช่วงก่อนสอบ

มจพ. แห่งนี้เป็นแหล่งรวมคลังวิชาความรู้มากมายจริงๆ ไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียน เพราะทางภาคมีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วม และไปทำงานจริงภายนอกมหาวิทยาลัยตลอด เช่น ทัศนศึกษาดูงานที่บริษัทต่างๆ ทำให้ได้เห็นกระบวนการทำงานจริง ก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปสะท้อนให้เห็นภาพการทำงานว่าแต่ละสายอาชีพต้องมืองค์ประกอบอะไรในแต่ละประเภทงาน เมื่อจบแล้วต้องทำอะไรบ้าง และเมื่อได้ฟังประสบการณ์จริงของบุคลากรในสถานที่นั้นๆ ทำให้เกิดจินตนาการทันที



ความประทับใจในวัน มจพ.คือการได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เรียนในสิ่งที่ชอบ และปรารถนา ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์ รุ่นพี่ ที่สำคัญได้เจอเพื่อนๆ ที่ดี ขณะเดียวกัน มจพ.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนความสามารถของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น ดนตรี ภาษา กีฬา เป็นต้น รวมถึงจัดงานประกวดต่างๆ และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ร่วมงานตลอดเวลา รวมถึงให้รางวัลแก่นักศึกษาหรือบุคลากรเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี

ในวันแม่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่ อย่างสูงต่อแม่ ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้เข้าเฝ้าและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาดู เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทำนอกรบติได้ทราบข่าวจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ก็ได้มอบเกียรติบัตรให้ในงานวันแม่ของทางมหาวิทยาลัย และทำช่วงลงหน้าเว็บไซต์ รู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมาก

สุดท้ายนี้ อยากบอกความรู้สึกที่ได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งนี้ ทำให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ทำกิจกรรมที่ดี และ

อยากแนะนำน้องๆ ที่กำลังจะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีว่า อยากให้ มจพ. เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ เพราะเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนี้จะไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่ให้ทั้งประสบการณ์ และสิ่งที่ดีอื่นๆ กับนักศึกษาอีกมากมาย

### สุธินันท์ ขุนวิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.